

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙

ไม้เลย ๓ วัน

ก่อนจ้งหัน

พระมาใหม่มาเก่าผสมผสมกันเรื่อยมา มาศึกษาให้ตั้งใจศึกษาจริง ๆ อย่า
เถลไถล ออกไปแล้วก็เอาชื่อของครูบาอาจารย์ไปอวดไปอ้าง ว่ามาจากครูบาอาจารย์องค์
นั้นองค์นี้ วัดนั้นวัดนี้ แต่ตัวเหลวแหลกแหวกแนว อย่างนี้ใช้ไม่ได้นะ อย่างสำนักพ่อแม่
ครูจารย์มันก็เหมือนกัน เอาพ่อแม่ครูจารย์มันละไปขายกิน มาสำนักหลวงตาบัวนี้หลวง
ตาบัวก็จะเป็นปลาเน่าไปขายกินเรื่อย ๆ แหละ

ผู้มาศึกษากับครูบาอาจารย์นี้ถ้าเป็นหลักเป็นเกณฑ์ตามที่มาศึกษาจริง ๆ จะไม่
น้อยนะพระที่ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและทรงมรรคผลนิพพาน เพราะท่านผู้เป็นเจ้าของ
ของสำนักหรือเป็นผู้ใหญ่ส่วนมากท่านทรงมรรคผลนิพพานเรียบร้อย อย่างหลวงปู่มั่น
หาที่ต้องดีสิ นั้นแลพระอรหันต์สมัยปัจจุบัน แล้วก็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายมีหลวงปู่ขาว
หลวงปู่ฝั้น หลวงปู่คำดี เหล่านี้มีแต่ท่านผู้ทรงมรรคทรงผลเป็นเพชรน้ำหนึ่งทั้งนั้น
ท่านศึกษาจากครูบาอาจารย์แล้วท่านก็ตั้งใจปฏิบัติ เหล่านี้เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นทั้งนั้น
ที่เป็นเพชรน้ำหนึ่ง นี้เราละบุญเพียงเฉพาะไม่มากนัก

มาตั้งใจศึกษาก็ให้พากันเข้าอกเข้าใจ ผมที่แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนมีมรรคมีผล
หรือไม่มี เอาไปพิจารณาซินะ ประกาศมาได้ ๕๖ ปีนี้แล้วมรรคผลหรือไม่มีมรรคผล ตั้งแต่
ปฏิบัติภาวนาดำเนินมาจนถึงขั้นสลบไสล ๆ ติดต่อเรื่อยมา นั้นละถึงได้ธรรมประเภทนี้มา
ได้มาด้วยความจริงความจริงทุกอย่างไม่ได้เหลวแหลก เวลามาสอนหมู่เพื่อนก็ไม่ได้
สอนอย่างเหลวแหลกลูบ ๆ คลำ ๆ ไม่มี ไม่ว่าธรรมชั้นใดออกจากหัวใจล้วน ๆ ที่ทรงไว้
แล้วทั้งหมด สอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ถ้าผู้ตั้งใจปฏิบัติจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่
สงสัย นอกจากมาเหลว ๆ แหละ ๆ ฟังไปอย่างนั้น ครั้นออกไปเหลวไหล ๆ

ลูกศิษย์หลวงตาบัวนี้ไปประกาศขายกินอยู่เยอะนะ มาจากสำนักหลวงตาบัว
สำคัญมากนะ หลวงตาบัวไม่เป็นท่าอะไรแหละ ไร่ลูกศิษย์มันเก่งกว่าครู ไปจากสำนัก
หลวงตาบัว กำลังฟิตมาเต็มเหนี่ยว ใครอยากมาทดลองเครื่องก็มา ลูกศิษย์หลวงตาบัว
มันเก่งมันมักแหวกแนวอยู่นะ มันไปสอดทางโน้นแทรกทางนี้ เราทราบมาเรื่อย ๆ เป็น
มาเรื่อย ๆ อย่างนั้นนะ นี่ละมันไปหาลองเครื่อง พวกนี้พวกลองเครื่อง ฟิตมาจากหลวง
ตาบัวเต็มเหนี่ยวแล้ว ใครอยากทดลองเครื่องเข้ามา เป็นอย่างนั้นนะ พวกเหล่านี้พวก
ไปหาทดลองเครื่อง

ตั้งใจสติเป็นสิ่งสำคัญ เอา ๆ ลองดูของค์ไหนที่ตั้งสติติดแนบ ๆ ๓ วันท่านทั้งหลายจะรู้ได้ชัดเจนว่าจิตนี้มันผาดโผนโจนทะยานขนาดไหน เมื่อสติบังคับมันได้แล้วจะเห็นผลใน ๓ วัน เอาจริงนะ อย่าทำเล่น ๆ สติเป็นพื้นฐานสำคัญมากตั้งแต่ธรรมเบื้องต้นจนกระทั่งถึงที่สุดวิมุตติพระนิพพาน พ้นจากสติไปไม่ได้ ก็เลสไม่เกิดลงสติได้ครอบอยู่แล้วเกิดไม่ได้ มันจะหนาแน่นขนาดไหนเท่าๆเขาก็ตามมันก็อยู่ที่สติ สติบีบบังคับเอาไว้ พอสติเผลอปล่อยมันออกแล้ว สังขารตัวปรุงปรุงมาจากอวิชชา

ท่านว่า อวิชชาปุจฉา สงฺขารธา อวิชชาหนูนอกมาให้เกิดสังขาร มีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้น ๆ เปิดเท่าไรมันยิ่งไปกว้างเอาไฟเอาไฟมาเผาตัวเองนั่นละสังขาร ตัวสำคัญมากคือตัวสังขาร มันปรุงมันคิดได้ทุกอย่างทุกมุม เรื่องจริงไม่จริงก็ตามถ้างสังขารได้ปรุงแล้วเชื่อทั้งนั้น ถ้าไม่ใช่ นักปฏิบัติไม่รู้จะอย่างไร เชื่อมันวันยังค่ำ พวกนี้พวกเป็นบ้ากับสังขารความคิดความปรุงความคาดคะเนเดาโน้นเดานี้ ที่นั่นจะดี ที่นี้จะดี มีแต่จะดี ๆ เจ้าของชั่วไม่ดู ถ้าดูตัวมันชั่วซึ่งอยู่ในจิตนี้มันจะหุดตัวเข้ามาทันที ดูด้วยสติเป็นอย่างนั้น

ที่สอนนี้เป็นยังไง ถ้าหากว่าทำตามนั้นแล้วไม่เป็นท่า เราจะพาเดินขบวนไปหาพระพุทธรูปเจ้ามันเป็นยังไง นี่เราทำตามแล้วไม่ได้เดินขบวน มีแต่หมอบกราบอย่างราบ ๆ เลย ตั้งสติติด เอา ตั้งแต่ขณะตั้งปุ้บระซังตั้งเป้งสติไม่ให้ขาด พอเป้งก็หนักมวยต่อยกัน สติตั้ง เอ้ามันจะเป็นยังไง ๓ วันจะรู้ ไม่เลย ๓ วันแหละ จะรู้ความผาดโผนโจนทะยานแห่งกองไฟกองไฟคือกิเลสภายในใจที่มันแสดงออกไป มันออกไม่ได้ ออกจะแตกนะไม่ใช่เล่น มันอยากคิดอยากปรุงจนอกจะแตก สติบังคับไม่ให้มันออก มันออกช่องไหนบีบเอาไว้ ปิดเอาไว้ช่องนั้น ๓ วันจะได้เห็นผล ๆ วันแรกเหมือนอกจะแตก

ที่สอนมาเหล่านี้ทำมาหมดแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างทำมาหมดแล้ว ได้ผลแล้ว ๆ จึงนำมาสอนหมู่เพื่อน ควรจะเป็นที่ตายใจ ยึดไว้เป็นหลักเกณฑ์แล้วไปทำให้จริงจัง อย่าทำเหลว ๆ เหลว ๆ เวลานี้ศาสนาและผู้ปฏิบัติแบบเหลว ๆ เหลว ๆ ทั้งนั้น ในครั้งพุทธกาล สงฺฆิ สรณิ คัจฉามิ ที่เป็นสรณะของพวกเราท่านไม่ใช่เหลว ๆ เหลว ๆ พระพุทธรูปเจ้าสลบ ๓ หนเหลว ๆ เหลว ๆ ธรรมปรากฏเด่นขึ้นมาครอบโลกธาตุ ที่ว่า ธมฺมํ สรณิ คัจฉามิ นี้เกิดจากผู้ไม่เหลว ๆ เหลว ๆ สงฺฆิ สรณิ คัจฉามิ ก็เหมือนกัน พระสงฆ์สาวกที่เป็นสรณะของพวกเรามีแต่ผู้ที่เด็ดเดี่ยวเฉียบขาดกับกิเลสทั้งนั้น ได้ชัยชนะมาสอนพวกเรา

พวกเรามีแต่ยกธงขาว ๆ ไปที่ไหนเต็มไปด้วยธงขาว เข้าไปในกุฎิกุฎิงของพระในวัดในนามมีแต่ธงขาว ๆ ยิ่งเข้าไปในครัวธงขาวดาดาดเลย เกือบออกมาถึงทางเดินนี้มัน มีแต่ธงขาวยอมกิเลส หมอบกราบกิเลส กราบกิเลส พวกนี้พวกธงขาว กราบกิเลส

ทั้งนั้น ๆ ที่มองไปเห็นกำลังต่อสู้กับกิเลสนี้ไม่ค่อยเห็น เห็นแต่หมอบราบ ๆ ธงขาวคลุมหัวมัน รอแต่จะนิมนต์พระไป กุสลา ธมฺมา เท่านั้นเอง โสฬ พุทธเราสลดสังเวชนะ

โลกทั้งหลายกำลังเดือดร้อนเพราะอะไร เพราะมีแต่ธงขาวหมอบกับกิเลส วิ่งตามกิเลส พวกธงขาวทั่วประเทศไทยเราในแดนแห่งชาวพุทธ นี่คือพวกธงขาว ไม่เอาไหนนะกับบรรดากับธรรม ถ้าเป็นกิเลสแล้วจริงจังมากทีเดียว เป็นก็เป็น ตายก็ตาย แข็งหักขาดช่วงหัวมัน ขอให้ได้ไปก็เอา วิ่งไม่ได้เข้าหักก็คลานไปเลยตามกิเลสไม่ถอยพวกนี้ วิ่งตามกิเลสไม่ถอย จำให้ตึนะที่พูดเหล่านี้ เราพูดเล่นเมื่อไร

เลอะเทอะมากที่สุดนะเมืองไทยเราเวลานี้ เอาธรรมจับชี่ ที่พูดนี้เป็นยังงี้ผู้พูดผู้พูดไม่เลอะเทอะ พูดจริง ๆ จำอยู่ในหัวใจนี้ สอนได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่มีคำว่าสะทกสะท้านกับโลกใดในสามแดนโลกธาตุนี้ มันครอบไปหมดแล้ว เอาธรรมมาสอน เลิศเลอยิ่งกว่าสิ่งสกปรกโสภณขนาดไหน ที่โลกกำลังตะครุบกันอยู่นี้มีแต่พวกสัว่มพวกถานอะไรก็ตี ๆ แล้วเอามาเผากัน ๆ

นี่เวลานี้กำลังจะเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นในวงชาติไทยของเรา กรุงสยามนั้นละ ดูว่าเป็นวันนี้ละมั้ง จะยกพวกมาต่อยกัน มีแต่พวกหมากัดกันพวกนี้ เอาธรรมเข้ามานั้นชี่พอเอาธรรมเข้ามานี้จะสงบหมด ไม่มีใครฉลาดยิ่งกว่าคนเรา ยิ่งพุทธศาสนาเป็นศาสนาของจอมปราชญ์ด้วยแล้ว เอามาปฏิบัติ มันจะเก่งกล้าสามารถขนาดไหนกิเลสนี้ละ ที่มันเห่อมันจะต่อยจะสู้กันนี้ ใครก็ว่าใครตี ๆ นั้นละหมากำลังจะกัดกัน อยู่ในกรุงสยามสนามหลวงนั้นละสำคัญมาก

ให้ฟังกันนะวันนี้ นี่เป็นธรรมสอนโลก วันนี้ดูว่าจะออกไปต่อยกัน ต่อยแบบไหน มันก็มีแต่แบบกิเลส แบบหมากัดกัน ถ้าต่อยแบบธรรมตกลงกันได้ เหตุผลมีอยู่ทุกผู้ทุกคน หน้าที่การงานผิดถูกชั่วดีรู้อยู่ด้วยกัน ยอมรับกันเท่านั้นก็สงบ ถ้าไม่ยอมรับมันตายทิ้งเปล่า ๆ ละนะ โอ๊ย นำทุเรศ ที่พูดเหล่านี้เราไม่มีอะไรมาเป็นข้อคิดต่อหัวใจเราสงบเรียบ กิเลสขาดสะบั้นออกไปแล้วไม่มีอะไรเป็นข้อคิดเลย เอานี้ละมาเทศน์สอนโลก ขอให้ฆ่าตัวมันเสนียดจัญไร ตัวก่อกวตลอดเวลา ก่อให้เป็นพินเป็นไฟนี้ลงให้สงบ ๆ ต่างคนต่างทำ เอาละวันนี้เพียงเท่านั้นพอ ให้พร

หลังจันทัน

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ มาติดต่อขอความเมตตาเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตากับเครื่องตรวจลานสายตา หลังจากได้ฟังหลวงตาเทศน์เมื่อวานว่ากำลังพิจารณาจะให้โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นศูนย์รักษาโรคตา หลวงตาได้เมตตาให้ทั้งสองเครื่อง

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz